



Today's  
NEWS FEED

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณการซื้อขายที่ 508,824 สัญญา - 17:42 น.

PC Version



MENU

หน้าหลัก Gossip

## Gossip

### เลือกสิ่งใด ก็ได้สิ่งนั้น By : เจ้มดแดง

📅 28 พ.ค. 2562 ⌚ 09:03:04 👁 584



วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 พบกับเจ้มดแดงได้ที่ [www.hooninside.com](http://www.hooninside.com) (Line : @hooninside) รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ

เจ้มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ตอนนี่ พรรคพลังประชารัฐ เดินสายจับขั้ว ผนึกพรรคการเมือง จัดตั้งรัฐบาล พร้อมด้วยกระแสวิ่งแข่งชิงเก้าอี้..มากมาย ยังไง ก็มีควม มองเชิงลบ ควรมองในแง่บวก นี่คือ พัฒนาการเมืองที่คนไทยต้องรู้ เมื่อเลือกสิ่งใด ก็ได้สิ่งนั้น ควรยอมรับและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกัน ให้โหมด ประชาธิปไตยทำงาน

วกมา เรื่องวิธีหุ้นดีกว่า คำว่า เลือกสิ่งใด ก็ได้สิ่งนั้น ก็สามารถใช้ได้กับหุ้น เล่นกับหุ้นคุณภาพ หุ้น

ปั่นผล ก็ได้รับผลดี วันใด เล่นกับหุ้นเน่า หุ้นสตอรี่ สุดท้าย ก็ได้รับความเจ็บปวด...ยามใด ตลาดหุ้นดี มีความคึกคัก หุ้นคุณภาพ หุ้นปั่นผล มักไต่ขึ้นมาได้เสมอ แตกต่างจากหุ้นเน่า เน่าแล้ว ก็ไปลับ...เอวัง เก้าไปใหม่มา

ปัจจัย ตัวแปรใหญ่ ตัวแปรหลัก ในต่างประเทศ นั่นคือ ผู้นำสหรัฐ-จีน พบปะในการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่น 28-29 มิ.ย.62 ตอนนี้ เจมดแดง ได้กลิ่นยาหอม โขย มา....แต่ไม่ควร คล้อยตาม ด้วยทุกอย่าง คงใช้เวลาอีกนาน รอบนี้ เป็นการเดินทางไกล

วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,624.84 จุด เพิ่มขึ้น 10.72 จุด หรือ 0.66% มูลค่าการซื้อขาย 51,456.34 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,841.70 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 557.25 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 321.43 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 2,077.52 ล้านบาท

บอร์ด **EEC** รับทราบร่างสัญญาโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน เตรียมเข้าครม.พรุ่งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากครม. คงจะได้ลงนามในเดือนมิถุนายนนี้ นับเป็นข่าวดี วันนี้ เจมดแดง ขอให้โฟกัสหุ้นรับเหมาและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรับเหมา รักเทรตดิ่ง ต้องยึดวอลุ่มเป็นหลักนะค่ะ

**GLOW** ถูกทิ้ง จุดราคาวบเกือบ 11% วานนี้ มองแล้ว แรงขายน่าจะมาจากรายใหญ่ มิใช่ บุคคล น่าจะเป็นสถาบัน กองทุน ส่วนตัว มองการขายหุ้นGLOW เป็นสัญญาณ..น้ำเขียว มิควร นำเรือไปขวางหรือเอามือไปลับมิด เป็นอันขาด

โ้วๆ ขยี้หุ้น**ALL** อีกแล้ว วานนี้ ราคาหุ้นALL ปิดยืนที่ 4.02 บาท ลดลง 0.20 บาท คิดเป็น 4.74% เจมดแดง เห็นแล้ว ไม่รู้จะเอาขาซ้าย หรือ ขาขวาไปวางที่อวัยวะ ส่วนไหนดีของร่างกาย....เล่นบทนี้ อย่างไรไม่ได้ถึงพื้นฐานALL เจมดแดง ขอบอก.....

ราคาหุ้น**NER** บวก 6.54% วานนี้ ถือว่า ตอรับข่าวดี เข้าดัชนี FTSE Micro Cap มีผล 24มิ.ย.ที่จะถึงนี้ เจมดแดง เห็นแล้ว บริเวณ2++ น่าจะเป็นฐานที่มั่นคงสำคัญของราคาหุ้นNER มีทราบบว่า ชาวหุ้น มองเหมือนกับเจมดแดงใหม่คะ อีอิ

**GUNKUL** ผุดข่าวดี กิจการร่วมค้า “จีเคอี แอนด์ เอพีซี” คว้างานก่อสร้างโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 3 มูลค่าประมาณ 5,142 ล้านบาท หน่วยงานก่อสร้าง ในมือพุ่งทะลุ 7,000 ล้านบาท “ศภษา ดำรงปิยวุฒิ” เผยต่อจากนี้ได้เห็นงานก่อสร้างใหม่ๆ ไหลเข้ามาอีกเพียบ มั่นใจหนุนรายได้และกำไรโตตามเป้า

บอร์ด**PTTGC** ลงมติ คว้าเงิน 3 พันลบ. ซื้อหุ้นคืน 50 ล้านหุ้น เริ่มลุยเก็บ 11มิ.ย.-9ธ.ค.62 วันนี้ ราคา

หุ้นPTTGC จะตอบรับ เติงหน้า เติงหลัง ปิดท้าย เติงท่าไหน ก็ชวนติดตามคร้า

ก.ล.ด. เปิดเผยการดำเนินคดีกับอดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัท อีวาย) ราย (1) นายวโรตม์ หน่อแก้ว (2) นางสาวจิรนนท์ บุรณรักษ์ กรณีนำข้อมูลร่างงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าซึ่งผ่านการสอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดเผย ไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (3) นางสาวจิราภรณ์ บุรณรักษ์ กรณีนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น การกระทำข้างต้นเป็นการใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวม 12 บริษัท และเป็นความผิดที่ต้องรับโทษตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ทั้งนี้ ก.ล.ด. ได้ติดตาม และบริษัท อีวาย ได้ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้รัดกุมขึ้นแล้ว

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ด. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย โดยกำหนดให้

- (1) นายวโรตม์ ชำระค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด รวมเป็นเงินจำนวน 7,660,441 บาท
- (2) นางสาวจิรนนท์ ชำระค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด รวมเป็นเงินจำนวน 4,645,951 บาท และ
- (3) นางสาวจิราภรณ์ ชำระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด รวมเป็นเงินจำนวน 1,530,485 บาท

นอกจากนี้ ค.ม.พ. ได้กำหนดห้ามบุคคลทั้ง 3 ราย เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์กระทงละ 5 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงระยะเวลาสูงสุดในการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 317/4(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5 ค.ม.พ. กำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 10 ปี

ทั้งนี้ หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด ก.ล.ด. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งขอให้ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด

**\*\*\*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน\*\*\***